



ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ แล้วนั้น

บัดนี้ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายอำนาจ วัชรธรรม	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายบุญชู โรจนเสถียร	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสุภชัย พานิชภักดิ์	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสาวิตรี โพธิ์วิหก	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พันเอก ชินวุธ สุนทรสัมิยะ	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก วิจิตร สุขมาก	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายบุญชู ตรีทอง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายถวิล จันทร์ประสงค์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันเอก วินัย สมพงษ์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายจรัส พิวช่วย	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายไสว พัฒโน	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายทวี ไกรคุปต์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอุทัย พิมพ์ใจชน	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายไชยยศ สะสมทรัพย์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายจурินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายไพฑูรย์ แก้วทอง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลเอก ขวลิต ยงใจยุทธ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเด่น โต๊ะมีนา	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุทัศน์ เงินหมื่น	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชานี ศักดิ์เศรษฐ์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเชาวน์วัศ สุตลาภา	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุวิทย์ คุณกิตติ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายพิศาล มุลศาสตรสาทร	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นายปรีชา มุสิกกุล	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปราโมทย์ สุขุม	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายอดิศร เพียงเกษ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญพันธ์ แฉววัฒนะ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายรักเกียรติ สุขธนะ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายเอนก ทับสุวรรณ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสุเทพ อัตถากร	เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี